



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ
ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว มีความประสงค์จะสบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านรางทอง จากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่นายนายสมพงษ์ วัชวงษ์ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวกำหนด วงเงินงบประมาณตั้งไว้ ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณบ้านนางลูกจันทร์ สิงห์โต ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวกำหนด วงเงินงบประมาณตั้งไว้ ๒๖๑,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๘๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลางในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว” เชื้อถือ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ณ วันประกาศสบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นทางการสบราคาจ้างครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ